

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2921** /UBND-VX
Về việc tăng cường chăm sóc
sức khỏe cho người F0 cách ly tại nhà

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng 8 năm 2021

KHẨN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức
và các quận, huyện

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2732/UBND-VX ngày 17 tháng 8 năm 2021 về việc quản lý, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho đối tượng F0 cách ly tại nhà, Sở Y tế đã triển khai việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà đối với người mắc COVID-19 và đã liên tục cập nhật các hướng dẫn chăm sóc (đến nay là phiên bản 1.5 theo Công văn số 6065/SYT-NVY ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế).

Qua quá trình thực hiện mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0, Thành phố đã nhanh chóng phân bổ các gói thuốc điều trị tại nhà đến các địa phương để kịp thời cấp phát cho người F0, đồng thời với sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng, Thành phố đã triển khai 411 Trạm Y tế lưu động trên địa bàn phường, xã, thị trấn, kịp thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người F0 được cách ly điều trị tại nhà. Đến ngày 28 tháng 8 năm 2021, toàn Thành phố có 47.920 trường hợp F0 đang được quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Nhiều địa phương đã thực hiện tốt mô hình này, số trường hợp F0 tại nhà chiếm đa số trong tổng số trường hợp F0 được theo dõi, quản lý trên địa bàn, góp phần giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung, đồng thời tạo sự an tâm và thoải mái cho người F0, giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó, một số quận, huyện có số trường hợp F0 tại nhà chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng số trường hợp F0 được theo dõi, quản lý trên địa bàn như: thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi.

Dự báo trong thời gian sắp tới, cùng với việc đẩy mạnh công tác xét nghiệm trên diện rộng, số lượng F0 sẽ còn tiếp tục tăng. Do đó, nhằm tránh quá tải cho các khu cách ly tập trung của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 6119/TTr-SYT ngày 28 tháng 8 năm 2021 về việc tăng cường triển khai thí điểm chăm sóc người F0 tại nhà, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác sàng lọc các trường hợp F0 mới được phát hiện trong

cộng đồng, nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì triển khai các hoạt động theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà (theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 6065/SYT-NVY ngày 27 tháng 8 năm 2021), trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì đưa đến các cơ sở cách ly tập trung của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

(Đính kèm biểu đồ số trường hợp F0 đang cách ly tại nhà và tại các cơ sở cách ly tập trung theo quận, huyện, thành phố Thủ Đức)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận Thương trực Đặc biệt về PCD COVID-19 tại TPHCM;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Y tế;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX;
- Lưu VT (VX-MD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Anh Đức